

ศาสนวันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา เป็นวันที่มีความสำคัญสำหรับชาวพุทธทั่วโลก เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับวันวิสาขบูชา คือการที่พระพุทธองค์ทรงประกาศความเป็นผู้นำที่เรียกว่า ศาสดาของชาวโลก เป็นผู้ประดิษฐานพระพุทธศาสนา เป็นผู้ทำให้พระพุทธศาสนาเกิดขึ้น เราชาวพุทธจึงเรียกพระองค์ว่า “พระบรมศาสดา” พระพุทธองค์ทรงเห็นว่า ปัญหาของโลกเกิดจากปัญหาของปัจเจกบุคคลที่กำหนดทิศทางในการดำเนินชีวิตอย่างไร้เป้าหมาย และไม่ถูกต้องจึงได้ประกาศหลักการที่สำคัญในการแก้ปัญหาของบุคคลตามหลักอริยสัจสี่ ประกอบด้วย ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค คือเริ่มจากการเข้าใจสภาพปัญหาอย่างถ่องแท้ เพื่อนำไปสู่การค้นหาสาเหตุหรือปัจจัยที่แท้จริงที่ทำให้เกิดปัญหา โดยมีความเชื่อมั่นว่าปัญหาต่าง ๆ สามารถแก้ได้โดยใช้ปัญญา อันเกิดจากการศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบครบวงจร

เมื่อค้นพบแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างถูกต้องแล้ว พระพุทธองค์ได้ใช้ชีวิตทั้งชีวิต เพื่อแก้ปัญหาของมวลมนุษยชาติ แม้จะเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว ก็ยังทรงห่วงใย ได้วางหลักการที่เรียกว่า “พระธรรมวินัย” ไว้ให้เป็นสมบัติของชาวโลกสำหรับแก้ปัญหาต่อไป องค์การสหประชาชาติจึงได้พิจารณาเห็นว่าแนวทางแก้ปัญหาของพระพุทธเจ้าเป็นแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด โดยเน้นสันติและการยอมรับซึ่งกันและกัน จึงได้ประกาศรับรองวันวิสาขบูชาให้เป็นวันสำคัญสากลของโลก นอกจากนี้ผู้นำชาวพุทธทั่วโลก ยังลงมติให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก ยังความภาคภูมิใจมีมาสู่คนไทย โดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนอย่างทั่วหน้า วันวิสาขบูชาจึงมีความสำคัญในแง่ของการเป็นเครื่องเตือนใจให้เรานำเอาหลักพระพุทธศาสนาขึ้นมาประพฤติปฏิบัติ เริ่มต้นด้วยการเตือนใจให้เราไม่ลืมที่จะมองความหมายว่าพระพุทธศาสนาคืออะไร เพื่อเป็นโอกาสสำหรับการทำความดีงามต่างๆ รวมถึงการระลึก ทบทวนความหมาย ตรวจสอบความเข้าใจ และชวนชวนศึกษาพระพุทธศาสนา ด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจ และชวนกันประพฤติปฏิบัติ อันจะเป็นผลดีต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคมส่วนรวม

เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญสากลของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ นี้ เป็นการเฉลิมฉลอง “พุทธชยันตี” ในวาระ ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์พระพุทธเจ้า ผมในนามอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความชื่นชมยินดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพุทธศาสนิกชนชาวไทยทุกคนจะได้ช่วยกันรักษาภาพลักษณ์ของประเทศไทย ให้คงความเป็นผู้นำชาวพุทธโลก ด้วยการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ตามหลักพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นการดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะของปวงชนชาวไทยตลอดไป



(รองศาสตราจารย์ ดร.สุพล วุฒิเสนา)

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา